

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน วัน เดือน ปี 7 ก.พ. 2561 หน้า 8 เรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

ปิดตอสร้างโรงไฟฟ้าเทพา

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม.สัญจร กรณีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

ซึ่งขณะนี้ทั้งกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านว่า วันนี้มีทั้งกลุ่มหนุนและคัดค้านที่มากกดดันให้ต้องตอบ แต่คงตอบไม่ได้ว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การชะลอโครงการไปอีก 3 ปี ต้องไปศึกษาว่าไม่ทำแล้วจะเป็นอย่างไร วันนี้ก็มีบางพวกมาสนับสนุนให้ก่อสร้างอีกแล้ว แล้วแบบนี้บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร วันนี้ต้องแก้ปัญหาว่าทำอะไรจะมีไฟฟ้าพอใช้ ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องสายส่งหรือหาพลังงานทดแทนจากภาคอื่น ซึ่งสิ้นเปลืองพอสมควรเหมือนกัน ส่วนเรื่องการใช้พลังงานทดแทน เคยบอกไปแล้วว่าการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่มองในเรื่องความเสถียรของไฟฟ้า ดังนั้น จึงอยากให้ช่วยกันพิจารณาความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้

นอก.เทพาแจงขัดแย้งโรงไฟฟ้า

กรณีปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผลักดันโครงการ แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะประกาศชะลอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสงขลาออกไป 3 ปี แต่เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินยังคงเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่หน้าทำเนียบรัฐบาลต่อเนื่องเป็นวันที่ 9

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดมีเอกสารราชการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นหนังสือที่นายสนอง จันทรรักษา นายอำเภอเทพา ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ รายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ กรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจสงขลา มีเนื้อหาสรุปข้อเท็จจริง 3 ประการ คือ 1.พบว่ามีกลุ่มครัวเรือนที่จะถูกย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจำนวน 119 ครัวเรือนทั้งหมดยินยอมจะย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ซึ่งมีศักยภาพที่ไม่ด้อยกว่าที่อยู่อาศัยปัจจุบัน แต่มีจำนวน 5 ครัวเรือน อยู่ในพื้นที่สาธารณะทุ่งเลี้ยงสัตว์ ทาง กฟผ.ได้เข้าพูดคุยหลายครั้ง แต่ได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอด

เครือข่ายต้านชี้ข้อมูลเท็จ

เอกสารระบุว่า 2.กลุ่มผู้คัดค้านที่เคลื่อนไหวในขณะนี้ เป็นกลุ่มบุคคลจากนอกพื้นที่ (กรีนพีซและเอ็นจีโอ) เข้ามาชี้แนะและครอบงำบุคคลจำนวน 5 ครัวเรือนที่คัดค้านอยู่ในปัจจุบันและ 3.สำหรับบุคคลในพื้นที่อำเภอเทพา จากการตรวจสอบปรากฏว่าส่วนใหญ่พร้อมให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

ขณะที่เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้า ระบุว่าข้อมูลที่รายงานทั้งหมดนั้นคลาดเคลื่อน เบื้องต้นจะออกแถลงการณ์ออกมาตอบโต้ ก่อนจะร่วมกันเดินทางไปขอรับทราบที่มาของข้อมูล ณ ที่ว่าการอำเภอเทพา ในเร็วๆ นี้

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด วัน เดือน ปี 7 ก.พ. 2561 หน้า 3 เรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

นายกฯ ขอบใจสร้างโรงไฟฟ้าเทพา-ให้รอศึกษา 3 ปี

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์กรณีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา ว่า วันนี้มีทั้งกลุ่มหนุนและคัดค้านที่มากกดดันให้ตนต้องตอบ แต่ตนตอบไม่ได้ว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง เพราะไม่รู้ว่าจะอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น รอ 3 ปีก็ต่อ 3 ปี ตามข้อเสนอกระทรวงพลังงาน ต้องไปศึกษาว่าไม่ทำแล้วจะเป็นอย่างไร วันนี้ก็มีบางพวกมาสนับสนุนให้ก่อสร้างอีกแล้ว แล้วแบบนี้บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร สื่อต้องช่วยตนทำความเข้าใจตรงนี้ด้วย วันนี้เราต้องแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรจะมีไฟฟ้าพอใช้ ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องสายส่งหรือหาพลังงานทดแทนจากภาคอื่น ซึ่งมันสิ้นเปลืองพอสมควรเหมือนกัน ก็ต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรต่อไป

ส่วนเรื่องการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน เคยบอกไปแล้วว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เรามองในเรื่องความเสถียรของไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดคือที่เก็บพลังงานไฟฟ้ามีราคาสูงมาก ถ้าขำรุคขึ้นมาจะทำให้ตกไปทั้งหมด ส่วนที่บอกว่าบ้านเราแสงแดดแรง มันก็ไม่ได้แรงทุกวัน แรงเป็นช่วงเวลาเท่านั้น เราอาจจะพึ่งพาต่างประเทศได้ แต่วันหน้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะไม่ขึ้นราคาอีก ดังนั้นจึงอยากให้ช่วยกันพิจารณาความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้